



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 60/2545

วันที่ 13 กันยายน 2545

การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 16

ร.อ.สุชาติ เชาววิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 16 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ประเทศสมาชิกใหม่ภายใต้ ASEAN Integration System of Preferences (AISP) ซึ่งขณะนี้ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้ให้สิทธิ AISP แก่สินค้าจำนวนทั้งสิ้น 1,117 รายการ รวมทั้งได้ขอให้ประเทศสมาชิกเดิมพิจารณาให้สิทธิ AISP แก่สินค้านานาชาติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกใหม่มีบทบาทในการค้าในภูมิภาคมากขึ้น และลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอาเซียน

ในปี 2545 ไทยได้ให้สิทธิ AISP แก่กัมพูชาจำนวน 48 รายการ ลาว 26 รายการ พม่า 72 รายการ และเวียดนาม 19 รายการ และได้ขยายเวลาการให้สิทธิ AISP แก่ประเทศสมาชิกใหม่ออกไปอีก 1 ปี

2. พิธีสารว่าด้วยการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระบบการให้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับบัญชียกเว้นลดภาษีชั่วคราว

AFTA Council ได้รับทราบผลการหารือสองฝ่ายระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย และระหว่างไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการชะลอการโอนย้ายสินค้าขนานยนต์ของมาเลเซียจำนวน 218 รายการเข้าสู่บัญชีลดภาษี ซึ่งมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทย คือ ไทยและมาเลเซียจะมีการหารือสองฝ่ายเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการชะลอการโอนย้ายดังกล่าวของมาเลเซียต่อไป และคาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ในไม่ช้า

3. กำหนดเวลาการรวมตัวของอาเซียน

ที่ประชุมได้รับรองกำหนดเวลาการรวมตัวของอาเซียน (Roadmap for Integration of ASEAN) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย (1) กำหนดเวลาการปรับลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ของประเทศสมาชิกใหม่ (2) การเร่งรัดการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนให้เร็วขึ้น 1 ปีสำหรับประเทศสมาชิกใหม่ โดยมีความยืดหยุ่นได้ (3) เป้าหมายในการยกเว้นภาษีขาเข้า (4) การกำจัดการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี และ (5) การแก้ไขกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

4. พิธีสารแก้ไขความตกลง CEPT เพื่อยกเว้นอากรขาเข้า

ที่ประชุมได้รับรองร่างพิธีสารแก้ไขความตกลง CEPT เพื่อยกเว้นอากรขาเข้า ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนมติของผู้นำอาเซียนที่ให้ลดภาษีของสินค้าทุกรายการลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกเดิมและในปี 2558 สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ โดยมีความยืดหยุ่นได้ถึงปี 2561 สำหรับสินค้าอ่อนไหวบางรายการ ซึ่งมติของผู้นำอาเซียนดังกล่าวทำให้อัตราภาษีสุดท้ายของ AFTA ลดลงจากร้อยละ 0-5 เป็นร้อยละ 0 และคาดว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถลงนามในร่างพิธีสารดังกล่าวได้ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในเดือนพฤศจิกายน 2545

5. พิธีสารว่าด้วยการดำเนินการพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรไม่แปรรูปที่อ่อนไหวและอ่อนไหวสูง

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของการโอนย้ายสินค้าเกษตรไม่แปรรูปที่อ่อนไหวและอ่อนไหวสูงของประเทศสมาชิกเดิมเข้าสู่บัญชีลดภาษี ซึ่งไทยได้แจ้งว่าจะโอนย้ายสินค้านี้ดังกล่าวในปี 2546

สำหรับกรณีฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียขอโอนย้ายสินค้าน้ำตาลจากบัญชียกเว้นลดภาษีชั่วคราวเข้าสู่บัญชีสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ที่ประชุมได้รับทราบว่าการเจรจาสองฝ่าย ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ กำลังดำเนินไปด้วยดี และคาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปที่น่าพอใจได้ในไม่ช้า

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงสปีดของอาเซียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจมากกว่าการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยได้ยกตัวอย่างกรณีวิกฤตการณ์น้ำมันเมื่อปี 2516 ซึ่งในขณะนั้นอินโดนีเซียเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศเดียวที่สามารถผลิตน้ำมันได้ ได้เสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดหาน้ำมันให้แก่ประเทศสมาชิกอื่น เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน และไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งข้าวไปยังประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และได้เสนอให้มีการฟื้นฟูสปีดเดิมของอาเซียนที่ปรากฏอยู่ใน Bali Concord ซึ่งฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนับสนุนความเห็นดังกล่าว

6. การเร่งรัดการจัดตั้ง AFTA

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการเข้มข้น (Bold Measures) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกเดิมปรับลดภาษีของสินค้าทั้งหมดในบัญชีลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ในปี 2545 โดยมีความยืดหยุ่นได้ และประเทศสมาชิกเดิมได้ใช้ความยืดหยุ่นในการลดภาษีดังกล่าว กล่าวคือ บรูไนได้สงวนไว้ 16 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนรายการทั้งหมดในบัญชีลดภาษี) อินโดนีเซียสงวนไว้ 67 รายการ (ร้อยละ 0.93) มาเลเซียสงวนไว้ 913 รายการ (ร้อยละ 9.09) ฟิลิปปินส์สงวนไว้ 206 รายการ (ร้อยละ 3.69) และไทยสงวนไว้ 457 รายการ (ร้อยละ 4.97)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 สินค้าในบัญชีลดภาษีของประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย มีจำนวน

44,162 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 98.36 ของจำนวนรายการภายใต้ AFTA ทั้งหมด โดยร้อยละ 96.24 ของรายการสินค้าในบัญชีลดภาษีดังกล่าวมีอัตราภาษีร้อยละ 0-5 และมีอัตราภาษีเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 12.76 ในปี 2536 เหลือร้อยละ 2.89 ในปีนี้ สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ ซึ่งได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม มีจำนวนรายการสินค้าในบัญชีลดภาษีคิดเป็นร้อยละ 64.27 ของจำนวนรายการทั้งหมดภายใต้ AFTA และมีอัตราภาษีเฉลี่ย ร้อยละ 6.77

สำหรับการยกเว้นอากรขาเข้าตามมติของที่ประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 ที่ให้ประเทศสมาชิกเดิมยกเว้นอากรขาเข้าให้ครอบคลุมสินค้าน้อยกว่า 60 ในบัญชีลดภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม 2546 ที่ประชุมได้รับทราบว่า ขณะนี้ บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้ดำเนินการปรับลดภาษีตามเป้าหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำหรับไทย กระทรวงการคลังได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามเป้าหมายดังกล่าว